

Số: /NQ-HĐND

Lục Ngạn, ngày tháng năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và  
Nghị quyết của HĐND huyện về đầu tư công đối với các dự án nhóm C  
trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2023

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 11

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015;*

*Xét Tờ trình số 43/TTr-HĐND ngày 19/7/2023 của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND huyện về đầu tư công đối với các dự án nhóm C trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2023**

Hội đồng nhân dân huyện thống nhất với những đánh giá về kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND huyện về đầu tư công đối với các dự án nhóm C trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2023, tại Báo cáo số 12/BC-ĐGS ngày 06/7/2023 của Đoàn giám sát HĐND huyện, gồm những nội dung chính như sau:

### **1. Kết quả đạt được**

Giai đoạn 2021-2023, thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện thực hiện đầu tư xây dựng 73 công trình dự án nhóm C với tổng mức đầu tư 662.223 triệu đồng; 33 công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng mức đầu tư 116.998 triệu đồng. Các dự án đầu tư công nhóm C được UBND huyện triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành. Quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ khâu lựa chọn dự án đầu tư, lựa chọn đơn vị tư vấn, khảo sát lập dự án, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư các dự án được tuân thủ theo trình tự về xây dựng cơ bản, bám sát chủ trương đầu tư và khả năng cân đối vốn của từng dự án. Công tác đấu thầu các dự án đảm bảo trung thực, khách quan, tuân thủ

các văn bản hướng dẫn hiện hành. Chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, khởi công xây dựng; thực hiện giám sát, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; việc phân bổ vốn, giải ngân theo tiến độ thực hiện các dự án và kế hoạch vốn đã phân bổ; thanh quyết toán dự án theo quy định về đầu tư xây dựng.

## **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện đầu tư công đối với các dự án nhóm C trên địa bàn huyện từ năm 2021- 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

Việc đề xuất danh mục và lập chủ trương đầu tư ở một số dự án chưa sát với thực tế, chưa xác định rõ nguồn vốn nên dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng; khảo sát, thiết kế một số dự án còn chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nên khi triển khai thực hiện một số dự án chậm bàn giao mặt bằng thi công, tiến độ chậm, phải điều chỉnh, gia hạn nhiều lần. Công tác lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công một số công trình còn chậm theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

Một số chủ đầu tư là UBND xã chưa nắm rõ quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư công; trách nhiệm trong quản lý đầu tư và xây dựng, dẫn đến việc thiết lập các văn bản, quản lý hồ sơ tài liệu liên quan theo thẩm quyền, trách nhiệm còn lúng túng, sai sót và cơ bản phụ thuộc vào đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng công trình. Thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và quyết toán dự án hoàn thành còn chậm muộn, chưa kịp thời.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có các nguyên nhân chủ yếu sau: Hệ thống văn bản pháp luật và các quy định có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều, thay đổi liên tục nên việc cập nhật, áp dụng còn lúng túng dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa đầy đủ, chưa đồng thuận trong việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn. Một số cấp uỷ cơ sở, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa sâu sát, tinh thần trách nhiệm chưa cao; trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức chuyên môn còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án chưa thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

### **Điều 2. Kiến nghị**

Để nâng cao chất lượng việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND huyện về đầu tư công đối với các dự án nhóm C trên địa bàn huyện, HĐND huyện đề nghị UBND huyện thực hiện nghiêm các kiến nghị tại Báo cáo số 12/BC-ĐGS, trong đó tập trung những nội dung chính như sau:

1- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thẩm định đầu tư, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện.

2- Kiểm tra, rà soát lại hồ sơ các dự án đầu tư công nhóm C giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn huyện; hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình, dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3- Có giải pháp cụ thể tăng thu ngân sách nhất là thu tiền đất; cân đối, bố trí các nguồn vốn theo kế hoạch đã phân bổ cho các dự án đang triển khai để thi công theo tiến độ của dự án.

4- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư công từ công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đến việc nghiệm thu, quyết toán và bảo trì công trình xây dựng.

5- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn: Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức thực hiện dự án cấp huyện, cấp xã để đáp ứng yêu cầu công việc.

6- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn:

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm trình HĐND xã thông qua. Rút kinh nghiệm, triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn đúng quy định của pháp luật. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức chuyên môn cấp xã. Kiểm tra, rà soát lại các công trình đầu tư xây dựng đang thực hiện trên địa bàn; bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ xây dựng đảm bảo quy định của pháp luật.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết; báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện.

2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20/7/2023./.

#### **Nơi nhận:**

- Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thu Hường**

